

Cây bí bí đầu ra

Hiện đã sắp bước vào thời điểm thu hoạch đại trà nhưng bí xanh, bí đỏ lại đang bị đầu ra, giá thấp, chỉ bằng một nửa giá bán cùng kỳ năm ngoái khiến nông dân Đông Xá (Đông Hưng) bị thất thu.



Người dân Đông Xá thu hoạch bí xanh.

Ông Lê Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Xá cho biết: Vụ đông năm nay, toàn xã trồng trên 170ha, tăng 5ha so với vụ đông năm 2017, trong đó bí là cây chủ lực với 110ha (bí xanh 50ha, bí đỏ 60ha), tập trung ở cánh đồng các thôn Đông Bình Cách, Tây Bình Cách và Tân Tích. Thời tiết năm nay khá thuận lợi nên cây bí phát triển nhanh, nhiều hoa, sai quả. Nhìn cánh đồng bí xanh muốt, trái đều, quả to, bóng, ai cũng mừng. Song "niềm vui ngắn chẳng tày gang" bởi đến kỳ thu

hoạch thì lại "được mùa mất giá". Nhìn ruộng bí của gia đình đã quá lứa thu hoạch, ông Nguyễn Văn Biên ở thôn Tây Bình Cách buồn rầu cho biết: Vụ đông năm 2017, gia đình thu được trên 20 triệu đồng từ trồng bí xanh, bí đỏ nên vụ đông năm nay gia đình trồng tới 8 sào. Bí đã cho thu hoạch gần 1 tháng nay song người mua không có, tôi phải tự đi tìm thương lái ở xã khác về thu mua. Giá thu mua quá thấp, bí đỏ, bí xanh loại 1 chỉ có 2.500 - 3.000 đồng/kg trong khi năm ngoái giá lúc thấp nhất cũng được

5.000 - 6.000 đồng/kg. Bí đã rộ, thương lái lại chọn quả rất khắt khe nên đến nay gia đình mới bán được khoảng 450.000 đồng trong khi chi phí đã bỏ ra để mua giống, phân bón khoảng 2,5 triệu đồng. Lương bí còn lại ông Biên vẫn để ngoài đồng, không dám hái về nhà. Theo ông Biên, khi bí đến kỳ thu hoạch mà chưa thu được thì lúa sau quả sẽ ra ít, ảnh hưởng đến năng suất cả vụ. "Nếu không có người thu mua, không biết vớt bí ở đâu, vụ bí này chắc lỗ to" - ông Biên buồn rầu. Còn ông Nguyễn Bá

Nhiên ở thôn Đông Bình Cách dù đã bán được 3 tấn bí quả, thu về gần 9 triệu đồng song vẫn thấy tiếc công trồng vì vẫn bán với giá như năm ngoái số tiền thu về sẽ được gấp đôi. Ông Nhiên cho biết: Năm ngoái được mùa, được giá, quả bí quá xấu thương lái mới loại ra nhưng năm nay họ yêu cầu khắt khe, quả bị thối loại nhiều, mình phải tự mang ra chợ bán hoặc bán rẻ cho người ta đi bán lẻ ngoài chợ chỉ với giá 1.500 - 2.000 đồng/kg. Cả xã Đông Xá trồng tới 110ha bí nhưng chỉ có 2

người trong xã đứng ra thu mua. Việc thu mua cũng cảm chúng bởi nhu cầu của thị trường thời điểm này không nhiều, giá cả thấp, bấp bênh khiến người trồng bí ở Đông Xá lâm vào cảnh dở khóc dở cười. Anh Nguyễn Văn Tuấn, thôn Đông Bình Cách cho biết: Năm 2017 tôi đứng ra thu mua bí quả cho các gia đình trong xã được trên 100 tấn và hàng chục tấn ở các xã trong huyện cung cấp cho chợ đầu mối các tỉnh phía Bắc và Nghệ An, giá thu mua đầu mùa trên 10.000 đồng/kg, cuối vụ cũng được 5.000 - 6.000 đồng/kg. Nhưng hiện nay mỗi ngày chỉ dám thu mua 3 - 4 tấn với giá 2.700 - 3.000 đồng/kg. Quả bí xanh phải sáng, to, đều, bí đỏ phải chín vàng mới thu mua. Việc thu mua bị cầm chừng không chỉ ảnh hưởng đến doanh thu của gia đình anh Tuấn mà còn ảnh hưởng đến người trồng bí toàn xã, trong đó có cả gia đình anh Tuấn. Năm nay anh Tuấn mạnh dạn mượn ruộng của một số gia đình trồng được 1 mẫu bí và 6 sào khoai tây, đến thời điểm này đã thu hoạch được trên 2 tấn bí xanh, bí đỏ, dù bán với

giá cao hơn giá thu mua cho bà con do không qua trung gian song tiền thu được cũng chỉ bằng một nửa của năm ngoái. Theo kinh nghiệm trồng, thu mua bí của anh Tuấn nhiều năm nay thì nếu cứ gió đông lên thì bí sẽ sai quả, giá bán sẽ thấp còn nếu trời rét, quả bí phát triển chậm giá sẽ tăng. Do vậy, người trồng bí ở Đông Xá đang hy vọng thời tiết chuyển rét để đẩy giá bí lên thì vụ bí năm nay mới mong có lãi.

Đây không phải là vụ bí đầu tiên nông dân Đông Xá có nguy cơ thất thu do giá bí xuống thấp mà trước đây cũng đã vài lần họ bị lỗ do thiên tai khiến bí hỏng dây, hỏng quả hay do rớt giá. Còn năm nay, theo một số người trồng bí thì nguyên nhân do sự bấp bênh của thị trường, tư thương ép giá.

Để chuyện "được mùa mất giá" hay "mất mùa được giá" không lặp lại, thiết nghĩ, các địa phương phải quy vùng sản xuất tập trung, chủ động liên kết với doanh nghiệp để tìm đầu ra cho sản phẩm, từ đó việc đầu tư sản xuất của bà con nông dân mới bền vững.

THU HIỆN



Không chỉ bí xanh mà bí đỏ cũng bị đầu ra.

Năm 2018, mục tiêu tăng trưởng kinh tế Việt Nam từ 6,7 - 6,8% trong tầm tay



Ảnh minh họa

(vtv.vn) Một tháng nữa mới kết thúc năm 2018 song những tin vui từ nhiều ngành đã dự báo một năm khởi sắc của kinh tế Việt Nam.

Tuần qua, hàng loạt các bài viết miêu tả về "gam màu sáng" của nền kinh tế Việt Nam trong năm 2018 đã được nhiều báo đăng tải.

Theo tờ Thời báo Kinh doanh, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 11 tăng khoảng 9,6% so với cùng kỳ năm trước. Còn tính chung 11 tháng, chỉ số này ước tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm trước. Tờ Thời báo Kinh doanh cũng cho biết, 11 tháng qua, Việt Nam đang xuất siêu gần 7 tỷ USD.

Trong khi đó, Báo Hải quan cho biết, xuất khẩu rau quả của Việt Nam đã đạt trên 10 tỷ USD. Với data này, kim ngạch xuất khẩu rau quả trong vài năm tới có thể tăng lên gấp đôi, thậm chí có thể gấp ba so với năm 2018.

Qua những con số thống kê tích cực, tờ Thời báo Ngân hàng khẳng định kết quả tăng trưởng kinh tế trong năm 2018 đạt mức 6,7 - 6,8% đã nằm trong tầm tay.

Cơ hội xuất khẩu nông sản qua kênh siêu thị ngoại



Ảnh minh họa

(vtv.vn) Một quy trình bài bản trong sản xuất, phân phối nông sản không những bảo đảm đầu ra cho nhà nông và doanh nghiệp mà còn góp phần nâng cao giá trị nông sản Việt trên kệ hàng ngoại.

Bộ Công Thương cho biết, thời gian qua, Bộ đã tổ chức nhiều hoạt động tập huấn cho doanh nghiệp Việt để tham gia vào các kênh phân phối nước ngoài, với sự phối hợp của các siêu thị như Aeon, Central Group hay chợ đầu mối nông sản Rungis của Pháp.

Đại diện Bộ Công Thương nhấn mạnh, sẽ không ngừng thúc đẩy công tác xúc tiến xuất khẩu hàng Việt qua các kênh siêu thị ngoại. Nông sản Việt từ việc vào được những kệ hàng siêu thị ngoại tại Việt Nam, sẽ có cơ hội xuất khẩu vào chính những kênh siêu thị ngoại này tại các thị trường quốc tế khác. Đây cũng là tín hiệu đáng mừng mà nhiều doanh nghiệp nông sản kỳ vọng.

Về phía doanh nghiệp, để xuất khẩu tới các kênh siêu thị quốc tế, ngay cả khi đáp ứng được những tiêu chuẩn cần bản thì năng lực cung ứng số lượng lớn và kiến thức về điều kiện bảo quản và đóng gói nông sản khi xuất khẩu cũng sẽ là những đòi hỏi thiết yếu.

ĐỨC DỪNG

Hội Nông dân xã Quang Bình (Kiến Xương) thu hút trên 1.100 hội viên, sinh hoạt tại 9 chi hội. Từ việc khai thác có hiệu quả thế mạnh của địa phương, phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng được Hội tổ chức thực hiện hiệu quả. Để giúp hội viên phát triển kinh tế, Hội đã có nhiều cách làm thiết thực như xây dựng các câu lạc bộ cùng nhau làm giàu, nhân rộng các mô hình kinh tế; trang bị kiến thức khoa học kỹ thuật thông qua chương trình tập huấn hàng năm. Ông Lê Đức Hồng, Chủ tịch Hội cho biết: Đối với nông dân, muốn làm giàu ngay tại địa phương thì nguồn vốn là quan trọng nhất. Xác định được nhu cầu thiết thực đó, Hội đã đứng ra tin cậy với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, quỹ hỗ trợ nông dân giúp trên 260 hội viên vay vốn với số tiền gần 5,5 tỷ đồng. Tuy

HỘI NÔNG DÂN XÃ QUANG BÌNH Thi đua sản xuất giỏi



Mô hình chăn nuôi trang trại, gia trại mang lại thu nhập cao cho nông dân.

số tiền mỗi hộ vay không lớn nhưng đó chính là động lực, là tiền để để nông dân bắt đầu đi lên. Cùng với

đó, Hội còn vận động hội viên chơi phường tương trợ, cho vay quỹ hội với lãi suất thấp. Khi đã được tiếp cận

nguồn vốn thì khó khăn còn lại đối với nhiều nông dân là cách thức làm giàu cũng như việc ứng dụng tiến bộ

khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Vì vậy, Hội đã tích cực phối hợp với các ngành chức năng mở nhiều lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, dạy nghề, hướng dẫn cách chăn nuôi gia súc, gia cầm, kỹ thuật sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật... giúp nông dân có kiến thức để phát triển kinh tế. Có vốn, kiến thức, nhiều hội viên đã mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình chăn nuôi tổng hợp, nuôi trồng thủy sản, mở cơ sở sản xuất, kinh doanh... ngay tại địa phương. Và họ đã trở thành những triệu phú, không chỉ mang lại thu nhập cho gia đình mà còn tạo việc làm cho nhiều lao động trong và ngoài xã. Đến nay, tỷ lệ hộ khá, giàu đạt trên 50%, tỷ lệ gia đình hội viên nghèo giảm còn 3%. Trong năm 2018, Hội đã giúp 4 gia đình hội viên cận nghèo vươn lên có cuộc sống khá giả hơn.

Cũng như bao hội viên khác, anh Lê Ngọc Hoan, thôn Nam Đông, tham gia tổ chức hội từ khi cuộc sống gia đình còn rất nhiều khó khăn. Sau nhiều năm lăn

lộn với cuộc sống, không cam chịu đói nghèo, qua các lớp tập huấn về chăn nuôi, trồng trọt do các cấp hội tổ chức tại địa phương, nhận thấy mô hình nuôi bò sinh sản đem lại hiệu quả kinh tế cao, anh Hoan đã vay 40 triệu đồng từ quỹ hỗ trợ nông dân cùng với nguồn vốn huy động của họ hàng, vốn tích lũy của gia đình đầu tư nuôi trên 10 con bò sinh sản, mỗi năm mang lại nguồn thu gần 100 triệu đồng. Hay như mô hình chăn nuôi tổng hợp của hội viên Ngô Thị Hồng, thôn Đại Thành, năm 2016 gia đình chị được Hội Nông dân xã hỗ trợ vay 40 triệu đồng để mua bò sinh sản kết hợp với chăn nuôi lợn. Nhờ chăm sóc tốt nên đến nay gia đình chị đã có 5 con bò và gần 50 con lợn thịt. Với sự cần cù, chịu khó, thu nhập của gia đình chị mỗi năm đạt trên 100 triệu đồng sau khi đã trừ chi phí.

Kết quả hoạt động của Hội Nông dân xã Quang Bình đã và đang góp phần cùng địa phương giữ vững xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Một mô hình cần nhân rộng

Diệp khúc "được mùa mất giá" lâu nay vẫn thường diễn ra, một nỗi buồn, nỗi lo canh cánh của người nông dân. Đối với các loại rau, quả, đến vụ thu hoạch mà chưa tìm được đầu ra thì đã lo nhưng với hạt thóc, dẫu được mùa đầy, gặt về rồi chưa nói đến mua to, chỉ cần trời âm u không nắng kéo hàng tuần thì cũng coi như hỏng. Hạt gạo bị ngã màu vàng, bục bở, giảm chất lượng cũng coi như mất mùa.

Để khắc phục tình trạng trên, Hội đồng quản trị HTX SXKD DVNN xã Vũ Lăng (Tiền Hải) đã liên hệ và ký hợp đồng với Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển công nghệ An Đình (Hưng Yên). Theo đó, HTX chịu trách nhiệm cấy và thu mua thóc cho Công ty để Công ty sấy, xay sàng, đóng gói xuất khẩu sang Nhật Bản. Công ty nhận

thóc giống DS1 của Nhật Bản cung ứng thóc giống cho HTX đã ký hợp đồng. HTX bán thóc giống cho nông dân, chỉ đạo lịch gieo cấy, quy hoạch vùng sản xuất lúa hàng hóa. Vì là lúa hàng hóa, lại xuất khẩu sang Nhật Bản nên quy trình sản xuất đòi hỏi phải tuân thủ nghiêm túc. Khi lúa trở sấp thu hoạch, HTX thông báo để xã viên chủ động cắt loại

những bông, những cây lúa khác giống lẫn vào ruộng. Giá cả được thông báo công khai trước khi mua thóc giống. Bước vào vụ thu hoạch, do liên lạc và thống nhất với Công ty, ngày nào gặt khu nào, của thôn nào đều được thông báo trên Đài Truyền thanh xã để người dân chủ động. Đồng thời, HTX chủ động nghiệp máy gặt. Gặt đến đâu đóng bao, các nhà

chủ động dùng xe lôi chở luôn về điểm cân thóc đến đấy. Người dân chở thóc về đã có xe của Công ty chờ sẵn, người dân cùng thành viên Hội đồng quản trị HTX và người của Công ty tiến hành cân thóc. Các gia đình chủ động và chịu trách nhiệm về chất lượng thóc của nhà mình. Cán bộ thôn luôn có mặt, giám sát việc thu hoạch đồng thời kịp thời giải quyết

những vấn đề phát sinh. Bao thóc của nhà ai đều được ghi tên và địa chỉ rồi mới cân và xếp lên xe. HTX đã thông báo quy định và cam kết với Công ty trên Đài Truyền thanh xã. Bao thóc nào, khi về Công ty đổ ra cho vào máy sấy, phát hiện không bảo đảm chất lượng như cam kết thì bị đóng bao trả lại. Phí vận chuyển trả lại chủ bao thóc đó phải chịu. Tuy nhiên, do ý thức được trách nhiệm với tập thể, từ khi HTX ký hợp đồng với Công ty thì chưa để sự việc đáng tiếc nào xảy ra. Vụ mùa năm nay toàn tỉnh được mùa, xã Vũ Lăng cũng được mùa. Có nhà gieo cấy giống DS1 đạt 237kg/sào, bà con rất phấn khởi. Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển công nghệ An Đình đang tích cực liên kết để mở rộng

quy mô sản xuất. Người Nhật trọng chữ tín, nhu cầu gạo DS1 với thị trường Nhật Bản còn rất lớn. Hy

vọng, mô hình vừa bảo đảm lợi nhuận cho nông dân vừa ổn định thu nhập lại thuận tiện trong việc

tiêu thụ sản phẩm sẽ được nhân ra diện rộng.

PHẠM VĂN LỤC
(Vũ Lăng, Tiền Hải)



Ảnh minh họa